

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เดือน	กิจกรรม
มกราคม	แจ้งกรอบการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2567
	นำผลติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2567 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์	หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2567
	อบรม Implementing AUN-QA : A Learning Outcomes Approach สำหรับหลักสูตร ปี 2569 - 2570
มีนาคม	อบรมบ่มสร้างผู้ประเมิน AUN-QA
	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของหน่วยสนับสนุน การจัดการศึกษา ครั้งที่ 1
เมษายน	นำผลติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2567 รอบ 9 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
	หลักสูตรส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2567
พฤษภาคม	หลักสูตรกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA ONLINE
	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567
มิถุนายน	นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ต่อคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
	คณะกรรมการกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA ONLINE เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
กรกฎาคม	กรอกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA ONLINE
	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2567
สิงหาคม	นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2567 ต่อคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
	จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR) ปีการศึกษา 2567

เดือน	กิจกรรม
กันยายน	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2
	หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ รอบ 3 เดือน ปีการศึกษา 2568
	มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ CHE QA ONLINE
ตุลาคม	จับเข้าพุดจาเนื้อหาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2567
	นำผลติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2568 รอบ 3 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567
	กำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2568
	ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567
ธันวาคม	นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
	ส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA ONLINE
	หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2568
	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2569

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม